

สรุทพิพย์ อัญชลิสังกาศ 2563: ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์กรกับการกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ปริญญาวิตยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรการ) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรการ ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพทินนา สมุทธานนท์, Ph.D.
154 หน้า

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับของทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์กรการ และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย 2) ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยากับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรการกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 120 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามทุนทางจิตวิทยา แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรการ และแบบสอบถามความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานระดับปฏิบัติการมีทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์กรการ และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง 2) ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ($r = .687$) เมื่อพิจารณาทางด้านพบว่า ด้านความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ด้านความหวัง ด้านการมองโลกในแง่ดี และด้านความยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ($r = .576, .626, .576$ และ $.644$ ตามลำดับ) และ 3) ความผูกพันต่อองค์กรการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = .287$) เมื่อแยกพิจารณาทางด้านพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรการด้านบรรทัดฐานและด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ($r = .327$ และ $.235$ ตามลำดับ)

บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าอิสระในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558